

พระเจ้าแผ่นดิน

อาตมาก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่มีพระเจ้าแผ่นดินในดวงใจ ทั้งๆ ที่ไม่เคยได้พบ ไม่ได้สนทนา ไม่ได้อยู่ใกล้ชิด แบบคนที่คุ้นเคยกันกับพระองค์ แต่รู้สึกตลอดมาว่า พระองค์เป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเราตลอดมา ทั้งนี้เพราะอาตมาเติบโตขึ้นมา ในครอบครัวที่บิดามารดาเคารพนับถือพระรัตนตรัยและนับถือพระเจ้าแผ่นดิน เป็นการเคารพนับถือแบบทุ่มเทหัวใจ โดยไม่มีความหวั่นไหวและเคลือบแคลงใดๆ

เมื่ออาตมาโตพอจำความได้ เดินไปบ้านไหนก็พบพระพุทธรูปซึ่งหมายถึงสิ่ง



เคารพสักการะทางพระพุทธศาสนาและพบรูปพระเจ้าแผ่นดินซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองประเทศของเราให้สงบร่มเย็น บางบ้านจะมีรูปพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ เท่านั้น แต่บางบ้านจะมีรูปพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีครบถ้วนทั้ง ๙ พระองค์ แต่ที่บ้านจะมีรูปพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ พระองค์เดียวเพราะเห็นมาแต่เล็กแต่น้อย พระเจ้าแผ่นดินจึงกลายเป็นบุคคลคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปในเวลาต่อมา



เมื่อตอนเด็กๆ ก็ไม่เข้าใจว่า คำว่า **พระเจ้าแผ่นดิน** นั้นหมายความว่าอย่างไร แต่พอเริ่มไปโรงเรียนคุณครูสอนให้อ่านหนังสือออก ก็ได้เรียนประวัติศาสตร์ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทย ได้ทำหน้าที่ปกป้อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ไปตามยุคสมัย

พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ ในความรู้สึกของอาตมา ท่านเป็นนักพัฒนาที่เน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โครงการพระราช

คำริททั้งหลาย พระเจ้าแผ่นดินได้เอาธรรมชาติมาเป็นตัวตั้ง แล้วเสริมส่งด้วยองค์ความรู้



ต่างๆ เข้าไปเพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยธรรมชาติดำรงชีพอย่างเอื้อเพื่อ
เกื้อกูลต่อกันแบบไม่มีปัญหา

ตั้งแต่อาตมาเริ่มติดตามข่าว ได้เห็นภาพพระเจ้าแผ่นดินตาม
หน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้น ภาพที่เห็นจนคุ้นตาก็คือ ภาพการเยี่ยมประชาชน จนกระทั่ง
เมื่อใครพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดิน มโนภาพก็ปรากฏออกมาโดยไม่ต้อง
อาศัยวีดีโอและโทรทัศน์ จะเห็นภาพการเสด็จไปท่ามกลาง
ประชาชนหรือบางทีก็ย่อพระองค์ลงให้ถึง ประชาชนที่นั่งรอเฝ้ารับ
เสด็จท่ามกลางอากาศร้อนระอุหรือฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา
หากกำหนดว่าจะเสด็จก็ต้องเสด็จไปให้ได้



ทุกสถานที่ที่พระองค์เสด็จไป สิ่งที่พระองค์ได้รับกลับไปที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งของที่
ระลึกคือ ข่าวกความทุกข์ยากของราษฎรที่ภาคราชการเข้าไปช่วยเหลือไม่ถึง แล้วพระองค์
จะเสด็จกลับมาประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหา
โดยตรง ซึ่งหมายความว่า พระองค์ได้ศึกษาปัญหา ณ จุดนั้นๆ จนชัดเจนแล้ว เพียงขอ
ความร่วมมือแก้ปัญหาให้หมดไปและสร้างโอกาสใหม่ๆ เข้ามาแทนปัญหาที่แก้ออกไป
แล้วด้วย ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวเขาแล้วเปลี่ยนมาปลูกผักเมือง
หนาวทดแทน ซึ่งทำให้สุขภาพของประชาชนทั่วไป สุขภาพของชาวเขาเองและสุขภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างสมดุล



ภาพติดตามตรึงใจที่ใครๆ ก็เห็นคือ ภาพกล้องถ่ายรูปและแผนที่ซึ่งพระองค์ทรงนำไปทุกหนทุกแห่ง ได้ไขข้อข้องใจที่อาตมามีมาตั้งแต่เยาว์วัยว่า ทำไมประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์จึงถวายพระนามแด่พระองค์ว่า **พระเจ้าแผ่นดิน**

คำตอบที่ชัดเจนผ่านแผนที่และกล้องถ่ายรูปก็คือ พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรและรู้จักแผ่นดินแทบจะทุกตารางนิ้วในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเกษตร สังคม การเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความสุข ความทุกข์ของอาณาประชาราษฎร์นี้เอง พระองค์จึงทรงได้รับการถวายพระนามจากประชาชนทั่วประเทศที่รักพระองค์ว่า **พระเจ้าแผ่นดิน** อาตมารู้สึกคุ้นเคยที่จะเรียกพระองค์เหมือนกับคนเก่าแก่ว่า พระเจ้าแผ่นดิน มากกว่าพระนามอื่นใด

ในวโรกาสที่พระเจ้าแผ่นดินของอาตมาและของปวงชนชาวไทยมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา อาตมาจึงขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

วัดพระมหาชนก

มลรัฐจอร์เจีย



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญา โณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org